

ลูกา 1:57-80

ชายคนนี้ได้!

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์

22 ธันวาคม 2024

วันอาทิตย์แห่งเทศกาลอดเวนต์

เราเริ่มซีรีส์นี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม

โดยเราได้ดูเรื่องราวของเศคาริยาห์และเรื่องที่ทูตสวรรค์กาเบรียลประกาศกับเขาว่าเขาและเอลิซาเบธภรรยาของเขาจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดทารกชาย และพวกเขาจะตั้งชื่อให้เขาว่ายอห์น

เศคาริยาห์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนนี้เพราะเขาและภรรยาของเขา “อายุมากแล้ว”

และโทษที่เขาต้องจ่ายสำหรับความสงสัยนี้ก็คือเขาจะต้องถูกทำให้เป็นใบ้จนกว่าทารกจะคลอด

ตั้งแต่วันอาทิตย์นั้นที่เราดำเนินต่อไปในส่วนที่เหลือของลูกา 1 เราไม่ได้ยินอะไรจากเศคาริยาห์เลย แต่ก็ไม่ได้ยินเกี่ยวกับเขาจริงๆ ด้วย แต่ในปัจจุบัน

เรื่องราวเปลี่ยนไปเมื่อเรื่องราวเปลี่ยนกลับมาเป็นเรื่องการเกิดของยอห์น

และเมื่อเกิดของเขา เราก็เห็นคำถามดีๆ ที่เราทุกคนสงสัยเกี่ยวกับเด็กเมื่อพวกเขาเกิดมา

และเกี่ยวกับตัวเราเองเมื่อเราเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้น: “เด็กคนนี้จะป็นใคร” “ฉันจะเป็นใคร”

เราถามเด็กๆ ว่า: คุณอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น เจดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเรา

ขอบบอกคนอื่นว่าเขาอยากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขาสวมชุดตำรวจมาประมาณหนึ่งปีแล้ว

ซึ่งมีอิทธิพลต่อเรื่องนี้ และล่าสุด พ่อแม่ของฉันซื้อรถบังคับวิทยุให้เขาเป็นรถตำรวจ Lamborghini

ในวันเกิดของเขา ตอนนั้นเขาอยากเป็นตำรวจจริงๆ เพื่อจะได้ขับรถแบบนั้นจริงๆ ฉันบอก JD อยู่เรื่อยๆ

ว่า ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆ คือคุณอยากเป็นตำรวจอิตาลี

แต่คำถามนี้ลึกซึ้งกว่าอาชีพของเรา คุณเป็นใคร คุณอยากให้คนอื่นรู้จักคุณในเรื่องอะไร

คุณจะทำผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร มรดกของคุณคืออะไร

ความเชื่อและค่านิยมของคุณจะเป็นอย่างไร คำถามเหล่านี้เริ่มถูกถามตั้งแต่เราเกิดมา

ไม่ใช่จากตัวเราเองที่ถาม แต่จากคนอื่นที่ถามเกี่ยวกับตัวเรา และเมื่อเราเติบโตขึ้น

เราก็เริ่มถามเกี่ยวกับตัวเราเองเช่นกัน

ฉันอยากแนะนำคุณด้วยว่าคำตอบของคำถามเหล่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นในตัวเราเมื่อเราเกิดมาเช่นกัน

เราเห็นทั้งหมดนี้ในข้อพระคัมภีร์วันนี้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับยอห์น

แต่มันยังให้แสงสว่างแก่ชีวิตของเราเองด้วย ดังนั้น เรามาอ่านลูกา 1:57-80 กัน

โดยแบ่งเป็นสองตอนในวันนี้ เราจะเริ่มด้วย 10 ข้อแรก (1:57-66 ที่นี่)

แล้วค่อยอ่านส่วนที่เหลือในภายหลัง

ตั้งที่กาเบรียลประกาศกับเศคาริยาห์ว่า เด็กคนนี้จะถูกตั้งชื่อยอห์น เมื่อญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ได้ยินเรื่องนี้จากเอลิซาเบธ พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้

เพราะไม่มีประวัติครอบครัวที่มีชื่อนี้ เศคาริยาห์จึงก้าวไปและเขียนชื่อของเขาลงไปว่ายอห์น

เขาเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าขอให้เขาทำ และทันใดนั้น ช่วงเวลาแห่งการเป็นใบ้ของเขาก็สิ้นสุดลง

เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างที่ต้องการ และเอลิซาเบธก็หลังน้ำตาออกมา โอเค...นั่นไม่ใช่ประเด็น

และฉันสงสัยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ฉันแน่ใจว่าเธอมีความสุข

เศคาริยาห์มีความสุขอย่างแน่นอน และเขาเริ่มสรรเสริญพระเจ้า

สิ่งแรกที่เขาทำคือสรรเสริญพระเจ้า! ไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับความยากลำบากมาเป็นเวลา 9 เดือน

หรือคุณกำลังเฉลิมฉลองโอกาสที่น่ายินดี หรือคุณประสบกับทั้งสองสถานการณ์ในเวลาเดียวกัน
คุณสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เสมอ สดุดี 34:1 กล่าวไว้อย่างดี:
“ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าทุกเวลา คำสรรเสริญพระองค์จะอยู่บนริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ”
(สดุดี 34:1) เศคาริยาห์แสดงให้เห็นสิ่งนี้

จากนั้นลูกาบอกเราในข้อ 66 ว่าผู้คนเริ่มถามคำถามนี้ว่า “เด็กคนนี้จะเป็นอย่างไหน”
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “ยอห์นจะเป็นอะไร”

อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะสันนิษฐานว่าพวกเขาถามคำถามนี้เพราะฤดูกาลแห่งการเจียบของเศคาริยาห์สิ้นสุดลงด้วยการประกาศชื่อของยอห์น แต่ความจริงคือ เราถามคำถามเช่นนี้ทุกครั้งที่เด็กเกิดมา และเรายังคงถามคำถามเหล่านี้ต่อไป ฉันยังคงสงสัยว่าฉันจะเป็นอะไรเมื่อฉันโตขึ้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด เป็นเรื่องธรรมดาามากที่จะถามหรือสงสัยและคิดถึงเรื่องนี้ และคำถามอีกมากมายที่ผุดขึ้นมาในหัวของเราในช่วงเวลาเช่นนี้:
บุคลิกของทารกคนนี้จะเป็นอย่างไรร? ทารกคนนี้จะป็นนักกีฬาหรือไม่? นักดนตรีหรือไม่? นักวิชาการหรือไม่? เขาหรือเธอจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ทำงานด้านการค้าขายหรือไม่? เป็นศิษยาภิบาลหรือไม่? ครูหรือไม่? แต่งงานหรือไม่? มีลูกหรือไม่? มีอายุยืนถึง 100 ปีหรือไม่? และคำถามที่สำคัญอีกสองสามข้อ: ฮัสกี? คูกูร์? หรืออย่างอื่น? นักเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด? คำถามมากมาย... ความเป็นไปได้มากมาย

และเราจะเห็นได้ว่า: แม้ว่าการตั้งครรภ์จะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
เอลิซาเบธและเศคาริยาห์มีความปรารถนาที่จะเป็นพ่อแม่
ดังนั้นการตั้งครรภ์และการเกิดของเขาจึงเป็นที่ต้อนรับด้วยความยินดีและขอบคุณ บรูซ ลาร์สัน อดีตศิษยาภิบาลใหญ่ของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนแห่งมหาวิทยาลัย (เสียชีวิตในปี 2551) เขียนเกี่ยวกับการไปเยี่ยมคู่รักสองคู่ที่กำลังตั้งครรภ์ คู่รักหนึ่งกล่าวว่า “โอ! นี่มันแย่มากจริงๆ เหมอท้องอีกแล้ว!” คู่รักคู่ที่สองกล่าวว่า “เราแทบไม่เชื่อเลยว่าเราจะโชคดียขนาดนี้”
แม้ว่าทารกในครรภ์จะยังเด็กอยู่ แต่บุคคลที่พวกเขาจะเป็นนั้นกำลังถูกหล่อหลอม และแน่นอนว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปตลอดชีวิต แต่ “สิ่งที่คุณกำลังจะเป็น” กำลังถูกหล่อหลอมตั้งแต่เริ่มต้น

ในครอบครัวของเรา เราตั้งใจที่จะหล่อหลอมลูกๆ ของเราตั้งแต่เริ่มต้น

เราบอกพวกเขาว่าในครอบครัวของเรา คุณต้องรักพระเยซู เล่นสกี และเชียร์ทีมฮัสกี เราได้หล่อหลอมค่านิยมเหล่านี้ในตัวลูกๆ ของเราตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งที่เราควรจะทำคือ “รักพระเยซู เล่นสกี และเข้าร่วมกิจกรรม” e UW” เพราะจนถึงตอนนี้ ฉันยังไม่ได้คะแนนเลยจาก 3 คะแนนว่าลูกๆ ของฉันเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหน... แต่พวกเขาก็ยังเชียร์ฮัสกี ดังนั้น ฉันเดาว่าภารกิจสำเร็จแล้ว และแน่นอนว่าพวกเขาเล่นสกี และที่สำคัญที่สุด พวกเขาเป็นสาวกของพระเยซู

สิ่งที่เราเห็นในข้อความ และจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับชีวิตของยอห์นที่บ้านที่กัวในภายหลังเล็กน้อย ก็คือ เศคาริยาห์และเอลิซาเบธหล่อหลอมยอห์นให้เป็นคนที่เคร่งศาสนาและปฎิทางให้กับพระเยซู พวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่านั่นจะหมายถึงอะไรสำหรับยอห์น หรือพระเจ้าจะทำอะไรผ่านทางพระเยซู ...

แต่พวกเขาหล่อหลอมยอห์นตั้งแต่เริ่มต้นให้เดินตามการเรียกของพระเจ้าและเตรียมทางให้กับพระเยซู เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนั้นในภายหลัง มาอ่านข้อความที่เหลือกัน – ข้อ 67-80

เศคาริยาห์ เหมือนกับแมรีในข้อความวันอาทิตย์ที่แล้ว
จึงมีคำสรรเสริญเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำและกำลังจะทำ และบทบาทของยอห์นในทั้งหมดนี้
อีกครั้ง เช่นเดียวกับข้อความในสัปดาห์ที่แล้วที่มักเรียกว่า "เพลงของมารีย์" บทนี้มักเรียกว่า
"เพลงของเศคาริยาห์" แม้ว่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เขาไม่ได้ร้องเพลงนี้จริงๆ แต่คุณไม่มีทางรู้ได้
แต่เพลงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนบทกวี ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงมักเรียกว่าเพลง อย่างไรก็ตาม
ส่วนแรก ข้อ 67-74 เป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธสัญญาและกิจการของพระเจ้าในโลก
เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ พระองค์เป็นผู้ที่เสด็จมาเพื่อไถ่ผู้คนของพระองค์
พระองค์เป็นผู้ที่สัญญาว่าจะทำสิ่งนี้ผ่านสายเลือดของดาวิด
พระองค์เป็นผู้ที่กล่าวผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยผู้คนของพระองค์จากผู้
ที่ต่อต้านพวกเขาและถึงกับเกลียดชังพวกเขา
พระองค์เป็นผู้ที่จะแสดงความเมตตาและจดจำพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

สิ่งหนึ่งที่พระองค์ตรัสโดยเฉพาะ ซึ่งอาจแปลกสำหรับเราเล็กน้อย คือ พระองค์ได้
"ทรงชูเขาแห่งความรอดขึ้น" (ลูกา 1:69)
เขาหรือเขากวางในบางกรณีเป็นจุดแข็งของสัตว์สำหรับสัตว์ที่มีเขา เป็นจุดรวมพลังของวัว กวางมูส
กวางตัวผู้ แรด และอื่นๆ และคำพยากรณ์นี้เกี่ยวกับพระเยซู
พระองค์คือผู้ที่พระเจ้าจะทรงรวมพลังเพื่อนำความรอดมาให้
พันธสัญญากับอับราฮัมที่กล่าวถึงในข้อ 72 และ 73 กล่าวถึงอับราฮัมหลายครั้ง
เราพบพันธสัญญานี้ในปฐมกาล 12 และฉบับสมบูรณ์กว่าเล็กน้อยในปฐมกาล 22
โดยพื้นฐานแล้วพันธสัญญาของพระเจ้ากล่าวว่าชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกจะเข้ามาผ่านทางอับราฮัม
และพวกเขาถูกเลือกให้เป็นพรแก่ทุกชาติในโลก ดังนั้น
พวกเขาจึงถูกเลือกเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เพื่อเป็นพร และชี้แนะผู้คนให้รู้จักพระเจ้าแห่งจักรวาล

ส่วนที่สองของสิ่งที่เขาพูดนั้นมุ่งเป้าไปที่ยอห์น ลูกชายของเขา:
ว่าเขาจะเป็นศาสดาพยากรณ์ของผู้สูงสุด; พระองค์จะทรงเตรียมทางให้พระเจ้า
จากนั้นเศคาริยาห์ก็ทรงกล่าวว่าพระองค์จะทรงประทานความรู้เรื่องความรอดแก่พวกเขา
เรากลับมาที่หัวข้อนั้นอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องของการปลดปล่อยจากศัตรู
ซึ่งแน่นอนว่าศัตรูทางการเมืองในระดับชาติคือเป้าหมาย แต่ที่นี่ ความรอดถูกกำหนดไว้ต่างกัน
และนี่คือความรอดที่ยอห์นจะสอนและเตรียมทางให้พระเยซู
ความรอดที่ยอห์นเตรียมผู้คนและพระเยซูเสนอให้เกี่ยวข้องกับภารกิจบาปตามที่พระองค์ตรัสไว้ใน
ข้อ 77

ศัตรูที่เราต้องการความรอดนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกเรา แต่มาจากภายในเรา
บาปของเราต่างหากที่เราต้องการความรอด เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
การอภัยบาปนี้ถูกกล่าวถึงในพันธสัญญาเดิมเช่นกัน มีเครื่องบูชาล้างบาป (สัตว์บูชาสัตว) ที่ทำขึ้น
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกแกะ แต่บางครั้งก็เป็นสัตว์ชนิดอื่น
แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องทำเช่นนั้น
พวกเขาต้องไปเอาสัตว์ที่ไม่มีตำหนิมาเพื่อบูชาสัตวและนำไปให้ปุโรหิตซึ่งจะบูชาสัตวนั้น
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ทางศาสนาของพวกเขา ซึ่งอยู่บนบาปของผู้คน
สิ่งใหม่ในข้อพระคัมภีร์วันนี้และที่เราเห็นตลอดทั้งพันธสัญญาใหม่นี้คือ ตอนนี้
การช่วยกู้และวิธีช่วยกู้เป็นผลงานของพระเจ้า
พระองค์ทรงนำส่วนที่เป็นเครื่องบูชาของพันธสัญญามาจัดเตรียมให้เอง
และเศคาริยาห์กำลังบอกว่ายอห์นจะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมทางให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้อภัยบาป ซึ่งนั่นจะเป็นหัวใจสำคัญของข้อความของเขา

นั่นคือผู้คนเป็นคนบาปและการให้อภัยเป็นสิ่งจำเป็น และในการรับใช้ของยอห์น เราเห็นเขาเทศนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับข่าวสารแห่งการกลับใจและชี้ให้ผู้คนเห็นพระเยซูในฐานะลูกแกะของพระเจ้า

สำหรับชาวอิสราเอล การรอดของพระเมสสิยาห์ ผู้ที่จะทรงช่วยพวกเขา มุ่งเน้นไปที่การปลดปล่อยทางการเมือง ดังนั้น ยอห์นจึงอยู่ที่นั่นเพื่อให้พวกเขาเข้าใจความรอดในแบบใหม่ ศัตรูที่เราต้องการการช่วยกู้ไม่ได้อยู่นอกเรา แต่อยู่ในตัวเรา และพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ผู้กระทำการนี้ ยอห์นเตรียมทางให้พระเยซูช่วยเราและปลดปล่อยเราจากศัตรูภายใน

ดังนั้น มาสรุปกันเป็นสองสามเรื่อง ประการแรก พระเยซูยังทรงดำเนินกิจการแห่งความรอดอยู่ เป็นของขวัญที่พระองค์ประทานในช่วงคริสต์มาสและทุกๆ วันของปี ในลูกา 19:10 พระเยซูตรัสว่า “เพราะบุตรมนุษย์ (พูดถึงพระองค์เอง) มาเพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหาย” นี่คือพันธกิจของพระองค์ พระองค์เสนอความรอดจากบาปของเรา และความรอดสำหรับความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของคุณ สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ที่นี่เขานี้ เรารู้เรื่องนี้ และเราก็ได้

สำหรับพวกเราบางคน นี่อาจเป็นข่าวใหม่ พระเยซูทรงเรียกมันว่า “ข่าวดี” และนั่นคือข่าวดีจริงๆ พระเยซูทรงดูแลบาปของเราที่แยกเราจากพระเจ้าและทำให้ความสัมพันธ์ชั่วคราวกับพระเจ้าผู้สร้างผู้ศักดิ์สิทธิ์และขอบธรรมของเราเป็นไปไม่ได้ บาปในตัวเราที่ทำให้จิตวิญญาณของเราหมองและผลที่ตามมาถูกกำจัดไปแล้วโดยพระเยซู หากความรอดผ่านศรัทธาในพระเยซูเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณ ฉันขอสนับสนุนให้คุณละทิ้งบาปของคุณ นั่นคือความหมายของการกลับใจ และเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณวันนี้ เพื่อสัมผัสและรู้จักความรอดของพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ นั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสงบสุขที่เราเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์ที่ 4 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ นั่นคือความสงบสุขกับพระเจ้าในปัจจุบันและตลอดไป

ประการที่สอง สำหรับพวกเราที่เป็นสาวกของพระเยซูแล้ว ประการที่สอง เราทุกคนต้องเป็นเหมือนยอห์น คือ เตรียมทางให้พระเยซู เพื่อที่คนอื่นๆ จะได้รับความรอดนี้ผ่านการกลับใจและศรัทธาในพระองค์ อย่างที่พวกคุณบางคนทราบกันดีว่าภรรยาของผม เกวน มีพี่สาวสองคน พวกเขาแต่งงานกันก่อนเกวนและผมไม่กี่ปี และเมื่อเกวนกับผมแต่งงานกัน ผมจำได้ว่าพี่เขยคนหนึ่งมาหาผมและคุยกับผมเรื่องการแต่งงานเข้ามาในครอบครัวที่มีลูกสาวสามคน และเรื่องความสัมพันธ์ที่ผมมีในฐานะลูกเขยในตอนนั้น เขาพูดว่า “ไบรอัน ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่สามีคนใหม่ของคุณต้องมา ผมจะเคลียร์พุ่มไม้และปรับระดับดิน พี่เขยอีกคนของคุณก็มาเป็นคนถัดไปและปูทางมะตอย...คุณต้องทาสีเส้นเท่านั้น พูดอีกอย่างก็คือ พวกเขาทำงานหนักเพื่อเตรียมทางให้ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่สามี และแม้ว่าพ่อของเกวนจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่ผมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา และยังคงมีกับแม่ของเธออยู่ เส้นทางนั้นได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีสำหรับผม

ในทำนองเดียวกัน

เราได้รับเรียกให้เตรียมทางให้พระเยซูทรงเคลื่อนไหวก้าวและทรงปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตของผู้คน ในภาษาของวิสัยทัศน์ของคริสตจักรของเรา "การเตรียมทาง"

เป็นส่วนหนึ่งของการนำผู้อื่นมาหาพระเยซู

ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้นำผู้คนมาหาพระเยซูโดยการเตรียมทางให้พระเยซู และเราก็ทำเช่นเดียวกัน เรามีโอกาสที่จะทำเช่นนี้ตลอดเวลา เมื่อคุณเพียงแค่ออกไปใครสักคนว่าคุณเป็นผู้ติดตามพระเยซู แม้กระทั่งในวิธีง่ายๆ เช่น

พูดถึงเมื่อวันจันทร์ว่าคุณไปโบสถ์เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณทำในช่วงสุดสัปดาห์...

เมื่อคุณบอกใครสักคนเพียงแค่นั้น คุณก็เตรียมทางให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเขา

เมื่อคุณแสดงผลของพระวิญญาณให้ใครสักคนเห็น – ความรัก ความยินดี ความสงบ ความอดทน

ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง –

โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่จะตอบสนองในทางตรงกันข้าม

คุณก็ช่วยเตรียมทางให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเขา

เมื่อคุณให้อภัยใครก็ตามที่บาปของเขาที่มีต่อคุณ

หรือให้พระคุณสำหรับความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด

คุณกำลังเตรียมทางให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเขา เมื่อคุณพาใครสักคนมาโบสถ์

คุณกำลังเตรียมทางให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเขา

เมื่อคุณเสนอที่จะอธิษฐานเพื่อใครสักคนในขณะที่พวกเขา กำลังเจ็บปวด

คุณกำลังเตรียมทางให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเขา เมื่อคุณรับใช้ใครสักคน (เช่น

เพื่อนบ้าน)...เมื่อคุณทำสิ่งดีๆ ให้กับพวกเขาและไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆ

คุณกำลังเตรียมทางให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเขา

ดังนั้น กลับมาที่คำถามที่ฉันเริ่มต้นด้วย: คุณจะ เป็นใคร ฉันอธิษฐานว่า "สาวกของพระเยซู"

คือคำตอบ และคุณกำลังเตรียมทางให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของผู้อื่น

นั่นคือความหมายของการเป็นสาวกของพระเยซู

เราต้องการช่วยให้ผู้อื่นรู้จักความรอดผ่านศรัทธาในพระเยซู เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้

และฉันอธิษฐานว่าเราจะได้รับของขวัญนี้ในวันคริสต์มาสนี้

และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบของขวัญนี้ให้กับผู้อื่นเช่นกัน มาอธิษฐานกันเถอะ...อาเมน